

Mùa Giáng Sinh Mới

Tác Giả: S n Đ n Nguy n Vi t Khánh
Thứ Bảy, 24 Tháng 12 Năm 2011 23:09

Mùa Giáng sinh là mùa của tình thân ái.



Đã gần hết năm, trở lại với bài bình luận này, chúng tôi muốn nhắc đến đức tin tôn giáo, mà trong giai bình dân chúng ta vẫn thường gọi là đạo.

Loài người trên Trái Đất này đã bước sang Thế kỷ 21, khi đó ưu tiên kỹ thuật ba vớ nhúng phát triển kỹ thuật và kỹ thuật truyền thông làm gia tăng khả năng trao đổi thông tin giữa con người và con người.

Mùa Giáng Sinh Mới

Tác Giả: Sän Đän Nguyän Viät Khän
Thứ Bảy, 24 Tháng 12 Năm 2011 23:09

Chính vì thế, tôi duy trì a con người ngày nay không phải là duy trì a loài người hiện 2000 năm trước. Bởi vậy đức tin của con người ngày nay là đức tin của trí tuệ sáng suốt, không phải đức tin mù quáng, không biết phân biệt chính tà.

Như vậy đức tin ngày nay khác với đức tin mà các thiên sứ rao giảng mấy ngàn năm trước đây chăng? Quyển tự nhiên không khác.

Thế nhưng đức không bao giờ mua n loài người để người im lặng trong sự suy nghĩ. Ngài đã vạch ra cho chúng ta một con đường đi, đó là Ngài đã không mua n chúng ta để người im lặng. Ngài mua n chúng ta tiến lên.

Chỉ có những người giáo điều chính trị của những cái giam hãm bóc lột con người trong một cái rập khuôn thép. Những người nên nhớ rằng đức tin không mù quáng xét cho cùng rồi là đức tin có chao đảo, có nghi ngờ. Tại sao vậy?

Khi đức tin biết đặt dẫu hỏi, dẫu này chắc chắn phải làm những người dấn đường không thể nào dẫu tin đặt vào con đường của ma quỷ như chúng đã thấy và bản al-Qaida cướp phi đánh phá New York ngày 11 tháng 9 năm 2001. Khi có trí tuệ để trả lời những câu hỏi đó, đức tin sẽ vững mạnh thêm không bao giờ sợ hãi. Chỉ có các loại đức tin mù quáng mới sợ hãi.

Đã rồi là Giáng Sinh của năm 2011, và khi tôn giáo xuất hiện trên Trái Đất này, không ai quên Giáng sinh là mùa của tình thương rộng bao quát.

Theo Thiên chúa giáo, là kẻ niêm Chúa Ky-tô giảng trên chũu của hình khống khiếp để cứu rỗi của loài người, và truyền bá đạo của Người đến mọi dân tộc trên thế giới, tình từ năm đầu tiên nay đã được 2011 năm.

Vì Phật giáo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra để làm lợi ích cho người, những Ngài là một vị siêu phàm trong loài người vì đã tu luyện để đạt được giác ngộ (Buddha). Ngài chỉ là một người Thầy, người dấn đường, không có gì huyền diệu.

Mùa Giáng Sinh Mới

Tên: Nguyễn Khánh

Tháng: 12, Ngày: 24, Năm: 2011 23:09

Chúng ta thường nghe thấy những lời xưng tụng của các chùa: "Nam Mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật" phiên âm Phật giáo là lời kính mừng, "bổn sư" có nghĩa là người Thầy của tôi. Nếu chúng ta mê tín, huyền học hóa mọi điều của Ngài, chúng ta sẽ đi ngược lại với Phật dạy.

Đạo Phật không có gì huyền học để "mê" dân. Đạo của Phật cũng không dùng vũ lực để bành trướng. Phật đã giảng dạy đạo của Ngài từ 2500 năm trước.

Phật giáo đã lan truyền khắp thế giới từ Bắc qua Tây Tạng rồi qua mặt nước đông dân cư như là Trung Quốc, lan tới Nhật Bản, Đài Hàn và Việt Nam, ở phía Nam như Tích Lan, Cam Bốt. Ngày nay Phật giáo có mặt ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả Mỹ và các nước Âu châu.

Phật giáo mở rộng tay đón chào không loại trừ. Phật giáo không bao giờ coi người khác họ không theo đạo là kẻ thù.

Mùa Giáng Sinh là mùa của tình thương. Liệu tình thương đó có bao giờ suy thoái hay biến mất hay không?

Độc giả của bài báo này, tôi muốn nói đến một niềm tin của tôi. Đó là sức mạnh của trí tuệ con người.

Nếu ông Vạn Năng (Omnipotence) đã thổi vào con người khi còn là một cục máu trong bụng mẹ một cái gì thiêng liêng như là ta vốn gọi là linh hồn để trở thành một sinh vật có trí giác thông minh làm chủ trên hành tinh này, tức là Người đã ngỏm ban cho loài người chúng ta một huân chương năng lực, một sức mạnh tiềm ẩn mà các học giả Tây phương vẫn thích gọi là một "tri thức siêu việt".

Mùa Giáng Sinh Mới đã đến, câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà đức huân chương đó?

Một Mùa Giáng Sinh Mới

Tác Giả: Sán Đán Nguyán Viát Khánh

Thứ Bảy, 24 Tháng 12 Năm 2011 23:09

Đây không phải là vấn đề học vấn hay nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm.

Đây cũng không phải việc tu hành theo một tôn giáo nào. Có chăng “học” hay “hành” cũng chỉ là những bước đi cần phải có, nhưng quá khiêm tốn, để đạt tới mục tiêu thì hậu quả là huân nhân năng. Bởi vậy đức tin vững chắc và sự kiên trì bền bỉ là những điều kiện thiết yếu nhất.